

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 611 /NHNN-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

CÔNG VĂN ĐẾN

- Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

GIỜ ... 5 NGÀY 20/2

Kính chuyển ... V. II

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII.

Kiến nghị của cử tri: “Cử tri ngành Ngân hàng và nhân dân rất phấn khởi với chủ trương cho vay vốn đối với hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hàng trăm hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được vay vốn từ NHCSXH với mức vay 30 triệu đồng/hộ mà không phải thế chấp, thủ tục nhanh gọn, được giải ngân tại cơ sở nên người dân không mất nhiều thời gian đi lại để giải quyết. Tuy nhiên, với nguồn vốn cho vay có hạn, nhiều hộ cận nghèo chưa tiếp cận với nguồn vốn vay này. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay hơi cao so với hộ nghèo và so với lãi suất ngân hàng thương mại. Đề nghị Chính phủ tập trung nguồn lực để tăng cường nguồn vốn vay này cho hệ thống NHCSXH và giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho các hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin trả lời cử tri như sau:

1. Về tập trung nguồn lực để tăng cường nguồn vốn vay đối với hộ cận nghèo cho NHCSXH:

Thời gian qua, để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH, trong đó có chương trình cho vay hộ cận nghèo, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc huy động các nguồn lực tài chính cho NHCSXH, như: cho phép NHCSXH phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, yêu cầu các TCTD Nhà nước dự trữ 2% số dư tiền gửi tại NHCSXH, huy động vốn từ các tổ chức quốc tế... Nhờ đó, tính đến 31/12/2013, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt 129.210 tỷ đồng¹, tăng 6.950 tỷ đồng so với cuối năm 2012 (tương đương 5,7%).

¹ Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước đạt 24.841 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng nguồn vốn; Vốn vay Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vay và nhận ủy thác nước ngoài: 29.836 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng nguồn vốn; Vốn huy động theo lãi suất thị trường được ngân sách cấp bù đạt 59.792 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng nguồn vốn (trong đó tiền gửi 2% của các TCTD Nhà nước đạt 25.744 tỷ đồng, phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 29.407 tỷ đồng); Vốn nhận ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương, các chủ đầu tư trong và ngoài nước khác: 4.273 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng nguồn vốn; Các nguồn vốn khác: 10.468 tỷ đồng, chiếm 8,1% tổng nguồn vốn.

Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn và nguồn vốn Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp như hiện nay, việc cân đối để đảm bảo nguồn vốn cho vay 19 chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác đang triển khai tại NHCSXH còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đến ngày 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH mới chỉ tăng 6,82% so với 31/12/2012; trong đó dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 7.110 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,84% tổng dư nợ với 388.000 hộ cận nghèo còn dư nợ.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, đảm bảo đủ nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

2. Về vấn đề giảm lãi suất cho vay hộ cận nghèo:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, NHCSXH đã kịp thời trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo từ mức 130% xuống còn 120% so với lãi suất cho vay hộ nghèo (Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 09/10/2013). Theo đó, mức lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo hiện nay tương đương 9,36%/năm và chỉ bằng khoảng 70% mức lãi suất cho vay trung, dài hạn tối đa tại các ngân hàng thương mại.

Đây là mức lãi suất phù hợp với chênh lệch thu nhập bình quân giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cho giai đoạn 2011-2015 và nguyên tắc hộ nghèo được ưu tiên nhất, sau đó mới đến hộ thoát nghèo và hộ cận nghèo trong việc thiết kế xây dựng chính sách ưu đãi cho đối tượng chính sách của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động ngân hàng.

THÔNG ĐỌC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; ✓
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Vụ Tín dụng CNKT, NHCSXH;
- NHNN CN tỉnh Quảng Trị;
- Lưu VP, VP1 (04 bản).



Nguyễn Văn Bình